

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งบริษัท และตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการตอบสนองความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค” โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

สิ่งแวดล้อม (Environmental)	พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม (Social)	ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่กับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ธรรมาภิบาล (Governance)	จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสื่อสารและถ่ายทอดไปยังบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 30) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
SAHA PATHANAPIBUL PLC.

สำนักงานใหญ่ : 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Head Office : 2156 New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66 (0) 2318 0062 Fax. 66 (0) 2319 1678 www.sahapat.com

